

แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ประเภทหนังสือ	หน่วยงานต้นเรื่อง	ผู้ลงนามในหนังสือ	หน่วยงานผู้รับ	หมายเหตุ
หนังสือภายนอก (กระดาศตราครุฑ)	จังหวัดร้อยเอ็ด (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)	ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวง - กรม - จังหวัดอื่น - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ - อำเภอ ทุกอำเภอ(ในจังหวัดร้อยเอ็ด) - องค์กรภาคเอกชน - ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ต่างกระทรวงกันกับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง	๑. การเสนอหนังสือราชการต่อ ผวจ.รอ. หรือ รอง ผวจ.รอ. เพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณา ให้ใช้บันทึกข้อความเช่นเดิม เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการจัดทำหนังสือ นำส่งเท่านั้น และให้ออกเลขนำส่งเป็นเลขที่เดียวกัน ๒. การโต้ตอบหนังสือระหว่างส่วนราชการ ให้ใช้แนวทางเดียวกันกับแนวปฏิบัตินี้
หนังสือภายใน (กระดาศ บันทึกข้อความ)	จังหวัดร้อยเอ็ด (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)	ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการระดับจังหวัด ที่สังกัดกระทรวง เดียวกับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 	

ตัวอย่างการเสนอหนังสือราชการและจัดส่งหนังสือราชการ

หน่วยงานต้นเรื่อง	ผู้ลงนามในหนังสือ	ประเภทหนังสือนำเสนอ	หน่วยงานผู้รับ	หมายเหตุ
สนง.ที่ดินจังหวัดฯ	- ผวจ.รอ. หรือ - รอง ผวจ.รอ.ปฏิบัติราชการแทน/ รักษาราชการแทน ผวจ.รอ. หรือ - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.รอ.	หนังสือภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ)	- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ที่ทำการปกครอง จ.รอ./ สนง.พัฒนาชุมชน จ.รอ. ฯลฯ) - องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
		หนังสือภายนอก (กระดาษตราครุฑ)	- ส่วนราชการอื่น ยกเว้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย - นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค - กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงการคลัง ฯลฯ - กรมการปกครอง / สป.มท. / กรมที่ดิน ฯลฯ	
สนง.สาธารณสุข จังหวัดฯ	- ผวจ.รอ. หรือ - รอง ผวจ.รอ.ปฏิบัติราชการแทน/ รักษาราชการแทน ผวจ.รอ. หรือ - นพ.สสจ.รอ. ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.รอ.	หนังสือภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ)	- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด/โรงพยาบาลชุมชน) - องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
		หนังสือภายนอก (กระดาษตราครุฑ)	- ส่วนราชการอื่น ยกเว้นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค - กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงการคลัง ฯลฯ - กรมการแพทย์ / สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ	

สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดฯ	- ผวจ.รอ. หรือ - รอง ผวจ.รอ.ปฏิบัติราชการแทน/ รักษาราชการแทน ผวจ.รอ. หรือ - ศธจ.รอ. ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.รอ.	หนังสือภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ)	- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สพป.รอ.เขต ๑ – ๓ / สพม.๒๗/อาชีวศึกษา ฯลฯ) - องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
		หนังสือภายนอก (กระดาษตราครุฑ)	- ส่วนราชการอื่น ยกเว้นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ - นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค - กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ - สพฐ. / สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ	
สนง.แรงงาน จังหวัดฯ	- ผวจ.รอ. หรือ - รอง ผวจ.รอ.ปฏิบัติราชการแทน/ รักษาราชการแทน ผวจ.รอ. หรือ - แรงงาน จ.รอ. ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.รอ.	หนังสือภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ)	- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน (จัดหางานจังหวัด/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ) - องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
		หนังสือภายนอก (กระดาษตราครุฑ)	- ส่วนราชการอื่น ยกเว้นในสังกัดกระทรวงแรงงาน - นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค - กระทรวงแรงงาน / กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ - กรมการจัดหางาน/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ	